



คู่มือการปฏิบัติงาน
งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางนิราพร โสดาวิชิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

คำนำ

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๕ กำหนดว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามควรแก่กรณี

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น โดยคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ ประกอบด้วย ขอบข่ายของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ตุลาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

	หน้า
ขอบเขตของงาน	๑
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๒

งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอบเขตของงาน

ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ปกป้อง ค้ำครองระบบคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับของคนทั่วไป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานตามประกาศ / แนวปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของรางวัล

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แจ้งสถานศึกษา / ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาทั้ง ๑๓ กลุ่ม ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครู / ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด พร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบตามโควตาที่กำหนด โดยส่งรายชื่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม จัดเตรียมข้อมูลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประชุม

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยพิจารณาองค์ประกอบ ความประพฤติ วินัยและการรักษาวินัย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ความรู้ความสามารถ ผลงานการปฏิบัติงาน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เหลือตามจำนวนที่หน่วยงานเจ้าของรางวัลกำหนด

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประกาศผลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง

๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาให้หน่วยงานเจ้าของรางวัลทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๗. ประกาศชื่อ และมอบเกียรติบัตรรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในวันประชุมผู้บริหารประจำเดือน เพื่อเป็นเกียรติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ได้รับรางวัล ทุกประเภท

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

